

คุณรู้อ่างใหม่ว่า...ทำไมกระต่ายกินน้ำแล้วต้องตาย!!!

นำเสนอเมื่อ : 21 เม.ย. 2552



o กระต่ายกินน้ำตายจริงหรือไม่ ? "

ปกติแล้วกระต่ายเป็นสัตว์ที่มีความต้องการน้ำเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่นๆ

ถ้ากระต่ายได้รับน้ำน้อยจะทำให้เจริญเติบโตช้า

แต่การที่คุณส่วนใหญ่เห็นว่ากระต่ายที่เลี้ยงกันนั้นไม่ได้ให้น้ำเลยให้แต่ผักหญ้าก็ยังไม่เห็นกระต่ายเป็นปกติดี

เนื่องจากว่าในผักและหญ้ามียาอยู่เพียงพอแล้วที่ฆ่าให้กระต่ายสามารถมีชีวิตอยู่ได้

แต่ถ้าให้น้ำเพิ่มด้วยจะทำให้กระต่ายโตเร็วยิ่งขึ้น

การที่กระต่ายกินน้ำแล้วตายอาจเนื่องมาจากภาชนะที่ใส่น้ำเป็นขามที่กระต่ายสามารถทำลัมได้ง่าย
ทำให้น้ำหกเจิงนองพื้น ซึ่งจะทำให้กระต่ายเป็นหวัดหรือปอดบวมและมีโรคอื่นๆแทรกซ้อน จนทำให้ตายได้

o จับต้องกระต่ายจะทำให้กระต่ายตายจริงหรือไม่ ? "

การจับกระต่ายที่ถูกวิธีและทำด้วยความนุ่มนวลโอกาสที่กระต่ายจะตายนั้นมีน้อยมาก

แต่สัญชาตญาณของกระต่ายเมื่อโดนจับบริเวณท้องมันก็จะดิ้น คนที่จับไม่เป็นหรือไม่รู้โดยเฉพาะเด็กๆ

เมื่อเห็นมันดิ้นก็จะยิ่งจับหรือบีบให้แน่นยิ่งขึ้น เพราะกลัวว่ากระต่ายจะหลุดจากมือ

ทำให้อวัยวะภายในได้รับอันตรายจนกระทั่งกระต่ายช็อคตายได้

o ทำไมกระต่ายสีขาวจึงมีตาสีแดง ? " การที่กระต่ายจะมีตาสีอะไรขึ้นกับเม็ดสี (pigment)

ที่อยู่ในตาแต่ในกระต่ายสีขาว เช่น พันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์หรือแคลิฟอร์เนียไม่มีเม็ดสี

ทำให้เห็นเส้นเลือดสีแดงในตาซึ่งจะสะท้อนให้เราเห็นตากระต่ายเป็นสีแดง ส่วนในกระต่ายพันธุ์พื้นเมืองนั้นมีตาสีดำ

เนื่องจากมันมีเม็ดสีเป็นสีดำในตาตัวเอง

o กระต่ายเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ฟันแทะเช่นเดียวกับหนูใช่หรือไม่ ? "

แต่ก่อนนักสัตววิทยาได้จัดให้กระต่ายอยู่ในกลุ่มสัตว์ฟันแทะเช่นเดียวกับหนู

ต่อมาได้พบว่ากระต่ายกับหนูนั้นมีข้อแตกต่างกันที่กระต่ายมีฟันตัดหน้าบน 4 ซี่ ส่วนหนูมีเพียง 2 ซี่

ทำให้มีการจัดกลุ่มใหม่ โดยให้กระต่ายอยู่ในอันดับกระต่าย (Order Lagomorpha

) และหนูจัดอยู่ในอันดับสัตว์ฟันแทะ (Order Rodentia)

o ทำไมช่วงที่อากาศร้อนจัดๆ กระต่ายถึงช็อคตาย ? " เนื่องจากกระต่ายเป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อ

ทำให้การระบายความร้อนเป็นไปได้ยาก ในช่วงที่อากาศร้อนๆ กระต่ายจะหายใจถี่ขึ้น

โดยสังเกตที่จมูกจะสั่นเร็วขึ้นและมีการระบายความร้อนที่เส้นเลือดแดงใหญ่กลางหูมากขึ้น

แต่ก็ยังระบายความร้อนไม่ทันทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงมากจนถึงขั้นทำให้ช็อคตายได้